



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๖/๒๕๖๖

ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปรี๊นท์พาเลซ กรุงเทพฯ และได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนข้อเสนอของสมัชชาสตรีและครอบครัว เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติในแต่ละมาตรการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานะการคลังเป็นสำคัญ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒

ที่ พม ๐๔๐๔/๑๑๑๗๖



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ - 8 ส.ค. 2556
เลขที่ 32140
เรื่อง

กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของมนุษย์
เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

สำนักนโยบายนและแผน สป.
- 8 ส.ค. 2556
เลขที่ ๘๙54
เรื่อง

เรื่อง ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปรีนซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๖๒๐ คน ประกอบด้วย ตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ องค์กรสตรี ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จาก ๗๖ จังหวัด สภาดเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้แทนครอบครัวจาก ๕๐ เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสื่อมวลชน ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาสถานภาพสตรีและสถาบันครอบครัว รวม ๔ มิติ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนข้อเสนอสมัชชาสตรีและครอบครัวดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือท่านพิจารณาขอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์จักได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าวในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร ชวลิต)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว
โทร. ๐ ๒๓๐๖ ๘๗๘๓, ๐ ๒๓๐๖ ๘๖๘๕
โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๗๘๓

มติสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

มติสมัชชาสตรีและครอบครัว	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มติที่ ๑. ส่งไปและลดปัญหาอาชญากรรมในครอบครัว	
๑. มาตรการเร่งด่วนเพื่อลดจำนวนการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โดยดำเนินการภายใน ๑ ปี ให้เกิดผลเชิงรูปธรรม	
๑.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันจัดให้มีการรณรงค์สื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ด้านการคุมกำเนิดแก่ประชาชนทั่วไป และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเพศศึกษาว่าเป็นเครื่องมือสู่การมีสุขภาวะทางเพศ โดยให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้แต่งงาน เช่น วัยรุ่นทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ลูกจ้างในสถานประกอบการ และโรงงานต่างๆ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุนและดำเนินการสื่อสารสาธารณะสู่ครอบครัวและประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงแรงงาน - กระทรวงอุตสาหกรรม - กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ - กระทรวงวัฒนธรรม (กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) - กรมประชาสัมพันธ์ (กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) - คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
	<ul style="list-style-type: none"> โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑.๒ ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดให้มีสถานบริการด้านคุมกำเนิดที่ได้มาตรฐานสากล ในระดับชุมชน ในสถานประกอบการ และในโรงงาน โดยมีวิธีคุมกำเนิดที่ปลอดภัย และทันสมัยอย่างน้อย ๓ วิธี ให้ผู้ใช้บริการเลือกตามความสมัครใจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ต่อวัฒนธรรมทางเพศของสังคมไทย และมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการทุกวัยและคนโสด	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงแรงงาน - กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) - กระทรวงสาธารณสุข - กรุงเทพมหานคร
๑.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุข แสดงจุดยืนเชิงนโยบายที่ชัดเจนว่า สิทธิในการคุมกำเนิดเป็นสิทธิของคนทุกคน และยกเลิกระเบียบ/แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลที่ยังกำหนดให้สามีเป็นผู้เซ็นชื่อรับรองการคุมกำเนิดของภรรยา	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงสาธารณสุข
๑.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการ แสดงจุดยืนเชิงนโยบายที่เข้มแข็งว่าต้องการให้เด็กและเยาวชน มีความรู้เรื่องเพศศึกษาที่รอบด้าน และมีทักษะชีวิตที่เพียงพอต่อการสร้างความปลอดภัยในเรื่องเพศสำหรับตนเองและผู้อื่น โดยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัย	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงศึกษาธิการ
๒. มาตรการเร่งด่วนเพื่อลดแรงกดดันทางสังคมต่อผู้ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม โดยดำเนินการให้เห็นผลเชิงรูปธรรมภายในเวลา ๑ ปี	
๒.๑ ให้กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ และสื่อภายใต้การกำกับของรัฐ ร่วมกันจัดให้มีการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงวัฒนธรรม - กรมประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์หลักและกรอบแนวคิด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาเหตุของปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมบนฐานข้อมูลวิชาการ	- คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาทุกแห่งภายใต้การกำกับ สร้างแนวทางและมาตรการดูแลระดับประคองนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ ให้สามารถดำรงสถานภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และได้รับการสนับสนุนให้สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภาพ	- กระทรวงศึกษาธิการ - กศ.
๒.๓ ให้หน่วยงานรัฐและเอกชน ปรับระเบียบราชการและ/หรือระเบียบองค์กร เพื่อให้เด็กที่เกิดนอกการสมรสได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐและองค์กรโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และไม่กีดกันต่อผู้หางานและ/หรือลูกจ้างที่มีการตั้งครรภ์	- กระทรวงการคลัง - กระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)
๓. มาตรการเร่งด่วนเพื่อลดการทอดทิ้งหรือทำร้ายทารกและการยุติการตั้งครรภ์โดยดำเนินการให้เห็นผลเชิงรูปธรรมภายในเวลา ๑ ปี	
๓.๑ ให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ที่รัฐบาลประกาศจัดตั้งอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ จัดให้มีการอบรมบุคลากร เพื่อสามารถให้บริการปรึกษาและให้ข้อมูลทางเลือกแบบรอบด้านแก่ผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม (options counseling) โดยต้องเคารพในสิทธิและความต้องการของเจ้าของปัญหา	- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กระทรวงสาธารณสุข
๓.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติได้แก่ โรงพยาบาลระดับต่าง ๆ บ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานศึกษา ในทุกจังหวัด ร่วมกันจัดให้มีระบบช่วยเหลือดูแลผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน	- กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) - กรุงเทพมหานคร - สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย - สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย - สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย - องค์กรพัฒนาเอกชน
๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณให้เกิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กระยะสั้น เช่น ไม่เกิน ๓ ปี และศูนย์เด็กเล็กในชุมชน (Day Care Center) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ	- กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กระทรวงสาธารณสุข - กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์และกรอบคร่าว	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๓.๔ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการเพิ่มจำนวนครอบครัวทดแทนชั่วคราวให้เพียงพอต่อสถานการณ์ปัญหาและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริการจัดหาครอบครัวทดแทนถาวร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
<p>* ๓.๕ จัดให้มีสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพื่อให้สามารถประคับประคองเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กระทรวงแรงงาน (สนง.ประกันสังคม) - กระทรวงการคลัง - กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) - กรุงเทพมหานคร
<p>๓.๖ ให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติที่ละเอียด ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตั้งครรภ์เพราะถูกละเมิดทางเพศ และผู้ตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพ ให้ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ตามความประสงค์โดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นกรณีที่กฎหมายให้การคุ้มครองไว้แล้ว และแนวปฏิบัตินี้ควรครอบคลุมบริการก่อนและหลังการยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรฐานที่กำหนดในระดับสากล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงสาธารณสุข
<p>๔. ให้รัฐบาลและหน่วยงานดังที่ถูกระบุในข้อมติฯ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อมติต่อสมัชชาสตรีและครอบครัวแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
<p>๑. วัตถุประสงค์และกรอบคร่าว</p>	
<p>มาตรการเร่งด่วน</p> <p>๑. ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสำหรับกรณีเร่งด่วน/ปัญหาวิกฤติ</p> <p>๒. ผลักดันให้มีการดำเนินการจัดให้มีสถานที่บำบัดฟื้นฟู ผู้กระทำความผิดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๓. พัฒนาศักยภาพคนทำงาน และผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจส่งเสริมพัฒนาให้คนทำงานสามารถปฏิบัติงานได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมคุมประพฤติ) - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สค., พส.) - กระทรวงสาธารณสุข - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กรุงเทพมหานคร
<p>มาตรการระยะสั้น (๑ - ๓ ปี)</p> <p>๑. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติงานร่วมกันที่ชัดเจน การสนองตอบต่อนโยบายศูนย์ช่วยเหลือปัญหาสังคมควรเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ทั้งระบบปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงยุติธรรม - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงแรงงาน

วัตถุประสงค์ สตรี และ ครอบครัว	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๒. ปรับเปลี่ยนเจตคติ และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจต่อปัญหา และผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสื่อบุคคล และการติดตามประเมินผล ดังนั้นจึงควรขับเคลื่อนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยดำเนินการผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ การพัฒนาทักษะ และทรัพยากรสำหรับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ</p> <p>๓. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา และการบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเน้นบูรณาการแบบครบวงจรที่ดำเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพ และการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการกระทำรุนแรงควบคู่กับการป้องกัน โดยลดปัจจัยที่เป็นสาเหตุต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการใช้ความรุนแรง</p>	<p>- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p>
<p>มาตรการระยะยาว</p> <p>๑. ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองเด็กและสตรีให้ปลอดภัยจากความรุนแรง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพทุกฝ่าย ร่วมกับ</p>	<p>- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สค. สท. สป.)</p>
<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับปรุงการบันทึกและจัดทำฐานข้อมูลเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส</p> <p>* ๒. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา(สภาเด็กฯ)</p> <p>๓. ส่งเสริมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนสำหรับครอบครัว ให้มีกิจกรรมร่วมกัน</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>- กรุงเทพมหานคร</p>
๑. วัตถุประสงค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของสื่อมวลชนเพื่อเด็ก สตรี และ ครอบครัว	
<p>๑. สร้างกลไกการทำงานของเครือข่ายคนทำงาน</p>	
<p>๑.๑ จัดทำระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางสังคมด้านสตรีและครอบครัว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนข้อมูลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับสตรีและครอบครัวทั่วไป และข้อมูลเฉพาะกิจของเครือข่ายที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทำงาน และกระบวนการด้านสตรีและครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยอาศัยกองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สค.)</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>- กรุงเทพมหานคร ๗๕-</p>
<p>๑.๒ พัฒนาระบบการเรียนรู้ เครื่องมือในการทำงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีรูปแบบและความต้องการที่หลากหลายในลักษณะต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนและการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ผ่านการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนตนเอง และการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนสังคม รวมถึงพัฒนากระบวนการส่งผ่านองค์ความรู้ และประสบการณ์การทำงานของคนทำงานจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้กระบวนการทำงานเกิดความต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมต่อการทำงานระหว่างกันได้</p>	<p>- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สค.)</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>- กรุงเทพมหานคร</p> <p>- สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย</p>

มิติสมัชชาสตรีและครอบครัว	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๑.๓ รมรณรงค์สร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายคนทำงาน โดยคำนึงถึงศักยภาพ คุณค่าและความสามารถที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ ในระดับพื้นที่ และองค์กรต่างๆ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จผ่านสื่อทุกรูปแบบ และเผยแพร่ในวงกว้างต่อสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สค.) - กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) - กรุงเทพมหานคร - กรมประชาสัมพันธ์ - สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
<p>๑.๔ ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมสำหรับคนทำงาน เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. การขับเคลื่อนพลังเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของคนทำงาน	
<p>๒.๑ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเครือข่ายทางสังคมต้องเรียนรู้กระบวนการระบุปัญหา การวางแผน การวิเคราะห์ การจัดการกับปัญหา และการประเมินผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สค., กองทุนฯ)
<p>โดยใช้คุณธรรมเป็นหลักคิดในการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่หรือระดับองค์กร</p> <p>๒.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางสังคมดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว เพื่อพลิกชีวิตจากสภาวะยากลำบากกลับคืนสู่สภาวะปกติ</p> <p>๒.๓ เปิดพื้นที่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ตลาดนัดวิชาการ ตลาดนัดนวัตกรรม เพื่อนำผลงานหรือกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน</p> <p>๒.๔ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายครอบครัวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เด็กและเยาวชนอาสา ผู้สูงอายุอาสา เครือข่ายครอบครัวในโรงเรียน เป็นต้น</p> <p>๒.๕ สนับสนุนเครือข่ายทางสังคม จัดทำโครงการครอบครัวเข้มแข็ง หรือครอบครัวอบอุ่นเพื่อเป็นฐานของสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศในทุกจังหวัด</p> <p>๒.๖ สนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมด้านสตรีและครอบครัว เข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) - กรุงเทพมหานคร - กรมประชาสัมพันธ์ - สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย - มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
๐ มิติที่ ๕ : เสริมพลังครอบครัว เพื่อสร้างสังคมครอบครัวอย่างมีคุณภาพ	
<p>๑. ให้อำนาจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงมาตรการจูงใจ และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อและลดอุปสรรคต่อการมีบุตร รวมถึงเพิ่มสวัสดิการด้านสาธารณสุข การศึกษา และด้านการเงินสำหรับหญิงระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และเลี้ยงดูบุตร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงการคลัง - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

มติสมัชชาสตรีและความร่วมมือ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๒. ให้อำนาจสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาและวิจัย ส่งเสริม การศึกษาวิจัยการเกิดอย่างมีคุณภาพ เช่น สวัสดิการนคุณภาพสำหรับแม่ ตั้งครรภ์ และเด็กหลังอายุ ๖ เดือน มาตรการด้านการคลังเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาครอบครัว สวัสดิการสำหรับกลุ่มแม่ที่เป็นแรงงานนอกระบบ และกลุ่ม ครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ครอบครัวพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ศึกษา ทบทวนปัจจัยสี่เพื่อตอบสนองต่อการดำรงชีวิต สิทธิการลาคลอด และการเลี้ยงดู บุตร หลักสูตรครอบครัวศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) - สถาบันการศึกษา - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ - กระทรวงสาธารณสุข - สมาคมครอบครัวศึกษาแห่ง ประเทศไทย
<p>๓. สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่ม มาตรการ กลไกการพัฒนาเด็กและครอบครัวในท้องถิ่น เช่น สร้างนักพัฒนาเด็ก และครอบครัว เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชน, การจัดสวัสดิการชุมชน, สวัสดิการดูแลเด็ก ๐-๓ ปี, และส่งเสริมให้ท้องถิ่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ - กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) - กระทรวงสาธารณสุข
<p>มีขีดความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>๔. ส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กเจริญวัยอย่างมีคุณภาพ โดยให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รณรงค์และส่งเสริมบทบาท ของพ่อ ผู้สูงอายุ และสมาชิกในครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การปฏิบัติ หน้าที่ตามบทบาทของสมาชิกในครอบครัว การเพิ่มศักยภาพคณะทำงานศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสื่อสารรณรงค์สร้างค่านิยมของชุมชนให้เห็นถึงคุณค่า ของเด็กทุกคนที่เกิดมา (เด็กทุกคนเป็นเด็กของชุมชน) และส่งเสริมให้สถาน ประกอบการทุกแห่งจัดสถานที่สำหรับแม่ให้นมลูก และจัดบริการดูแลเด็กใน ที่ทำงาน สนับสนุนบทบาทของสถาบันทางศาสนาในการมีส่วนร่วมต่อการ พัฒนาเด็กและครอบครัว และรื้อฟื้นมิติวัฒนธรรมในการสร้างวิถีครอบครัวไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ - กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงวัฒนธรรม - กรุงเทพมหานคร
<p>๕. ให้อำนาจสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเสริมพลังของ ครอบครัว โดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวหยุด ๔ ทุกข์ คือ หยุดหนี้สิน หยุดอบายมุข หยุดรุนแรง และหยุดนอกใจ และสร้าง ๔ สุข คือ สร้างการสื่อสารดี สร้างการมีเวลาให้กัน สร้างการแบ่งปันใส่ใจ สร้างการห่วงใย สุขภาพ ให้กับครอบครัว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ - กรมประชาสัมพันธ์ - คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)